

Số: 66/TB - ĐHCNDN - HCTH

Đồng Nai, ngày 13 tháng 3 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC THỰC CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG**  
**dịch bệnh Covid – 19 trong trường học**

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid – 19, để bảo vệ sức khỏe của tập thể CB, GV, NV DNTU và Tiểu học – Trung học Cơ sở Nguyễn Khuyến cũng như sức khỏe của cộng đồng, Ban giám hiệu chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 như sau:

Tiếp tục triển khai một số nội dung đã quy định:

Tất cả Cán bộ, giảng viên và nhân viên phải được đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ trước khi vào Trường.

Tại phòng làm việc của mỗi đơn vị phải được vệ sinh sạch sẽ, có chai sát khuẩn và rửa thay thường xuyên.

Cán bộ, giảng viên và nhân viên khi tham gia các cuộc họp phải rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào phòng họp.

Tất cả các đơn vị tiếp sinh viên, phụ huynh và khách đến liên hệ công tác tại Trung tâm Tuyển sinh, tuyệt đối không tiếp tại các đơn vị. (chỉ ngoại trừ một số phòng có đặc thù công việc như: Phòng Hành chính - Tổng hợp yêu cầu các dịch vụ vào sửa chữa, bảo trì, Phòng Tổ chức Nhân sự có lịch phòng vấn ứng viên)

Tất cả Cán bộ, Giảng viên và Nhân viên khi đến Trường làm việc phải mang khẩu trang trong suốt quá trình làm việc và giao tiếp.

Ngoài những nội dung trên, từ ngày 16/3/2020, đề nghị CB, GV, NV khi đến Trường làm việc thực hiện chế độ ăn uống như sau:

Tất cả CB, GV, NV không dùng thức ăn sáng, các loại nước uống bằng hộp, ly nhựa và túi nilon mua từ ngoài mang vào Trường. Đối với CB, GV, NV trưa ở lại tại Trường thì nấu cơm mang theo ăn trưa, không sử dụng dịch vụ cơm hộp, các loại nước uống bằng ly nhựa hoặc túi nilon mang vào trường.

Trên đây là một số nội dung để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, đề nghị Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến và các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hoặc phát hiện những trường hợp bất thường, liên hệ ngay cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh (Thầy Phạm Đình Sắc – Phó Trường ban Thường trực: 0983.794.475 hoặc cô Nguyễn Thị Mên – Thành viên: 0937.147.258) để kịp thời xử lý.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể CB, GV, NV;
- Trường TH – THCS Nguyễn Khuyến;
- SV, Học viên của Trường;
- HĐT (b/c);
- Lưu: VT, HCTH.

**KT. HIỆU TRƯỞNG**  
**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  
TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC  
CÔNG NGHỆ  
ĐỒNG NAI  
Phạm Đình Sắc